

Tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017 - 2018 sẽ chính thức diễn ra ngày 8/7. Như vậy, chỉ còn hơn 1 tháng nữa, khoảng 20.000 học sinh lớp 9 trong toàn tỉnh sẽ bước vào kỳ thi quan trọng. Đến thời điểm này, công tác ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi đang được các trường đặc biệt chú trọng.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay về cơ bản không khác so với những năm trước. Cụ thể, học sinh sẽ thi Toán, Ngữ văn, môn thi thứ ba được bốc thăm ngẫu nhiên là môn Lịch sử. Các môn thi dưới hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút dành cho Toán, Ngữ văn, 60 phút dành cho Lịch sử. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là lớp 9 với mức độ kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, sự hiểu biết về thực hành của người học, tuy nhiên vẫn phân hóa được trình độ học sinh. Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập là 15.775 học sinh, một số trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớn là THPT Nguyễn Đức Cảnh, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Trãi, THPT Quỳnh Côi... Các trường tự thực, trung tâm giáo dục thường xuyên được tổ chức xét tuyển dựa vào học bạ và điểm thi vào lớp 10 THPT. Riêng Trường THPT Chuyên Thái Bình sẽ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh riêng vào hai ngày 6 - 7/6 với 4 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên.

Năm nay, Tiến Hải có khoảng 2.700 học sinh lớp 9 đủ điều kiện dự thi vào lớp 10

THPT. Tuy nhiên, theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, giống như mọi năm, tỷ lệ học sinh dự thi vào lớp 10 sẽ không thể đạt 100% bởi mỗi học sinh đã chọn cho mình con đường đi riêng sau tốt nghiệp THCS. Nhờ làm tốt công tác phân luồng học sinh, nhiều em tự nhận thấy không đủ khả năng thi tuyển đã không tham gia kỳ thi mà nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường tự thực, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường dạy nghề. Do đó, các trường THCS trong huyện đã tích cực tổ chức ôn luyện cho những học sinh có nguyện vọng thi tuyển vào các trường THPT công lập. Ông Vũ Quang Thìn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Hình thức đang được nhiều trường THCS trong huyện áp dụng để ôn tập cho học sinh trong một số năm trở lại đây là ôn tập cho các em ngay từ đầu năm học vào buổi 2 các môn Toán, Ngữ văn và tổ chức các đợt kiểm tra với cấu trúc đề như thi vào lớp 10, trên cơ sở đó có kế hoạch ôn tập cụ thể cho từng đối tượng học sinh. Không chỉ ôn tập ở trường và tự học ở nhà, nhiều học sinh còn tăng cường học nhóm để giúp nhau cùng tiến bộ, đồng thời tìm ra những phương pháp giải bài tập nhanh nhất.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Đạm, Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Lăng (Tiền Hải) cho biết: Năm nay, Trường THCS Vũ Lăng có 64 học sinh lớp 9, trong đó trên 85% đăng ký tham gia tuyển sinh vào lớp 10. Công tác ôn tập được Trường chủ động triển khai từ sớm. Mỗi giáo viên

đã xây dựng chương trình và kế hoạch ôn tập chi tiết cho từng buổi trên cơ sở bám sát tài liệu chuẩn kiến thức, kỹ năng; trong khi giảng quan tâm giúp học sinh nâng cao các mức độ thông hiểu và vận dụng kiến thức. Trường sẽ tổ chức ôn tập cho học sinh trong khoảng 6 tuần (từ ngày 15/5 đến ngày 5/7) và được chia thành hai giai đoạn, mỗi giai đoạn ôn tập sẽ có bài khảo sát dành cho học sinh để nhận biết và tăng cường trợ giúp những học sinh còn yếu. Để việc ôn tập đạt hiệu quả, Trường đã bố trí những giáo viên có kinh nghiệm trong việc dạy ôn thi vào lớp 10 nhằm giúp học sinh bám sát và nắm vững chuẩn kiến thức. Bên cạnh hướng dẫn ôn tập theo chuẩn kiến thức lớp 9, các giáo viên được phân công cũng tăng cường ôn tập chương trình nâng cao theo hướng đề mở. Thầy giáo Nguyễn Xuân Đạm cho biết thêm: Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT công lập của trường luôn nằm trong top đầu các trường THCS trong huyện. Việc xã tổ chức khen thưởng hàng năm cho những học sinh đỗ vào các trường THPT công lập cũng là một hình thức động viên, thúc đẩy các em tích cực ôn luyện cho kỳ thi sắp tới.

Được đánh giá là một "cuộc chạy đua", nhiều học sinh hiện đang học ngày học đêm để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Bên cạnh việc ôn luyện của học sinh, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo cũng nên quan tâm bảo đảm sức khỏe, tâm lý để các em sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.

ĐẶNG ANH



Học sinh Trường THCS Nguyễn Tông Quai (Hưng Hà).

Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 498 đoàn viên, chiếm trên 50% cán bộ, viên chức toàn Bệnh viện. Hầu hết đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đều có trình độ học vấn và chuyên môn cao, có ý thức trách nhiệm và tâm huyết với công việc. Đó chính là lợi thế để Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là các hoạt động xã hội, từ thiện.

Để nâng cao chất lượng hoạt động đoàn và công tác chuyên môn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh bên cạnh chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, pháp luật còn đặc biệt coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN. Bác sĩ Trần Khánh Thu, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Do đặc thù công tác, hàng ngày, cán bộ y tế thường phải xử trí các tình huống giành giật sự sống cho người bệnh; thường tiếp xúc với bệnh nhân, những người luôn mặc cảm bệnh tật, yếu đuối, dễ tủi thân hoặc dễ nổi nóng... Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ y tế phải thực hiện nghiêm 12 điều y đức và xử sự đúng như lời Bác Hồ dạy: "Lương y phải như tử mẫu". Để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, triển khai các phong trào thi đua tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác, tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích, thực hiện nếp sống văn hóa...

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Bác Hồ, hầu hết ĐVTN đều nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy sức trẻ, nhiệt huyết, hết lòng vì người bệnh; tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo. Hiện tại, ở các khoa lâm sàng đều có buồng bệnh Đặng Thùy Trâm, buồng bệnh thanh niên làm theo lời Bác do các thầy thuốc trẻ phụ trách. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bệnh viện cũng phát động đoàn viên quyên góp, ủng hộ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng trăm triệu đồng, đồng thời phối hợp, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cung cấp hàng nghìn suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện.

Không chỉ làm tốt công tác xã hội, từ thiện tại Bệnh viện, các thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Tranh thủ các ngày nghỉ cuối tuần, đội ngũ bác sĩ trẻ đã về các vùng nông thôn trong tỉnh khám bệnh cho đối tượng chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp trong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà. Riêng từ đầu năm đến nay, các thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức 3 đợt khám bệnh tại các địa phương, cấp thuốc,

TUỔI TRẺ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀM NHIỀU VIỆC TỐT

Không chỉ xung kích, đi đầu trong các phong trào thi đua nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới bệnh nhân nghèo, đối tượng chính sách và người cao tuổi.



Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện.



Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh cho đối tượng chính sách, người cao tuổi xã Thụy Phúc (Thái Thụy).



Các thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

tặng quà cho trên 1.000 người. Ngoài ra, các thầy thuốc trẻ còn đến các tỉnh miền núi, nơi người dân ít có điều kiện tiếp xúc với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe để khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, đồng thời vận động, quyên góp mua các phần quà ý nghĩa gồm sách vở, đèn học tặng trẻ em, quần áo tặng người nghèo, người khuyết tật, đồng bào vùng lũ lụt...
Hiểu rõ tầm quan trọng của máu trong cấp cứu, điều trị, trong các đợt hiến máu tình nguyện, đồng đội ĐVTN Bệnh viện Đa khoa tỉnh đều nhiệt tình tham gia. Nhiều ĐVTN đã trở thành thành viên của ngân hàng máu sống, đặc biệt ở nhóm máu hiếm, sẵn sàng cho máu khi

người bệnh cần. Từ phong trào hiến máu tình nguyện đã xuất hiện nhiều tấm gương ĐVTN tiêu biểu hiến máu từ 20 - 30 lần, được nhiều bệnh nhân và người dân trong tỉnh biết đến, cảm phục.
Đến chăm sóc người thân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chị Nguyễn Thị Lan (Thái Thụy) cho biết: Những ngày ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chúng tôi đều thăm thía và hiểu rõ thế nào là lương y như tử mẫu khi được chứng kiến những việc làm, những tình cảm mà các bác sĩ, nhân viên y tế dành cho người bệnh. Đó là những cử chỉ chăm sóc chu đáo của các thầy thuốc trẻ dành cho người bệnh ở buồng bệnh Đặng Thùy Trâm.

Khi chứng kiến những suất quà do ĐVTN Bệnh viện quyên góp, ân cần trao tận tay người bệnh nghèo, chúng tôi cảm nhận rõ tình cảm của bác sĩ với người bệnh, thấy tình người nơi đây thật ấm áp.
Sự cố gắng và những việc làm cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực sự để lại ấn tượng và hình ảnh tốt đẹp, góp phần tạo dựng niềm tin của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân dân. Đội ngũ thầy thuốc trẻ giàu nhiệt huyết đang góp phần xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

HÀ DUNG

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy mùa mưa, bão

Để bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) đường thủy trong mùa mưa, bão, hàng năm, Sở Giao thông Vận tải đều chỉ đạo lực lượng chức năng trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Thái Bình có mạng lưới giao thông đường thủy tương đối phức tạp với 4 sông lớn thuộc hệ thống đường thủy nội địa quốc gia chảy qua là sông Hồng, sông Luộc, sông Hóa và sông Trà Lý, tổng chiều dài 268km. Vận tải hàng khách bằng đường thủy nội địa chủ yếu là hoạt động của các bến phà và bến đò. Trên địa bàn tỉnh hiện còn 80 bến đò ngang với trên 80 phương tiện đang hoạt động. Để bảo đảm ATGT cho

các phương tiện vận tải đường thủy trong mùa mưa, bão, hàng năm, Sở Giao thông Vận tải đều chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Giao thông đường thủy nội địa đến các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân sinh sống dọc hai bên tuyến sông để mọi người biết và chấp hành. Đồng thời, kiểm tra toàn bộ các bến đò ngang; yêu cầu chủ đò chấp hành nghiêm các quy định về vận tải khách ngang sông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông đường thủy. Trong quá trình kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn như phương tiện không bảo đảm an toàn, chở quá số người quy định, người điều khiển phương

tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định...

Quỳnh Phụ hiện có 11 bến đò ngang chở khách qua sông với lưu lượng người và phương tiện rất đông. Nhờ triển khai hiệu quả biện pháp đồng bộ nên những năm qua giao thông đường thủy trên địa bàn huyện luôn được bảo đảm, không có tai nạn xảy ra. Hàng năm, Ban ATGT huyện đều xây dựng, triển khai kế hoạch đến các xã, thị trấn, nhất là những địa phương có các tuyến sông đi qua. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông, các phương tiện vận tải hành khách đường thủy tại các bến đò ngang. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những

trường hợp vi phạm, không bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Mặc dù công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy luôn được cơ quan chức năng, các cấp, các ngành chú trọng nhưng trên thực tế vẫn còn tồn tại một số bến đò ngang chở khách không bảo đảm an toàn, vì phạm quy định về đăng ký, không đủ dụng cụ cứu sinh, chở quá số người quy định... Ông Bùi Huy Quang, Trưởng phòng Quản lý vận tải và an toàn giao thông (Sở Giao thông Vận tải) cho biết: Hiện nay, đa số các chủ bến và người điều khiển phương tiện đã chấp hành tốt Luật Giao thông đường thủy nội địa. Các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện đã chủ động làm thủ tục cấp đổi kịp thời các giấy tờ liên quan khi hết hạn sử dụng; các



Khách đi đò được người điều khiển phương tiện phát dụng cụ nổi khi qua sông.

phương tiện chở khách ngang sông được sửa chữa, nâng cấp đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Khi tham gia giao thông đường thủy trong mùa mưa, bão, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối không chở quá số người quy định; thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện

trước khi xuất bến; để nghị hành khách mặc áo phao hoặc cầm, đeo dụng cụ nổi theo quy định nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi tai nạn xảy ra.
Trên thực tế, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa của một số người dân còn chưa tự giác, do đó, trong thời gian tới, các cấp,

các ngành, các lực lượng chức năng cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, nhất là khi mùa mưa, bão đang đến gần.

PHẠM HƯNG